

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tinh tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành có hiệu quả cuộc cách mạng hành tiết kiệm, chống lãng phí.

ngheo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%.

trúc, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thể hiện sự nhất trí với việc ban hành Luật, tuy nhiên các đại biểu đều đánh giá hồ sơ dự án Luật, các quy định trong dự thảo còn sơ sài, chưa đầy đủ, các quy định còn chung chung, chưa có các tiêu chí, định hướng cụ thể.

TIẾP XÃ GIAO...

(Tiếp theo trang 1)

khởi công tuyến đường bộ ven biển kết nối các tỉnh Thái Bình với Nam Định và Hải Phòng, chắc chắn sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ của Hàn Quốc trong việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng tại Hàn Quốc.

BOI DƯỠNG KIẾN THỨC XÂY DỰNG ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trong hai ngày 8 - 9/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân kỷ niệm năm 2018.

dự Đảng về đạo đức; những vấn đề mới về công tác tổ chức, cán bộ sau Đại hội XII của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.



Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng năm 2018. Ảnh: MINH ĐỨC

học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, bố trí công việc tham gia học tập đầy đủ, thực hiện nghiêm nội quy và quy định của lớp học, tập trung lắng nghe, thảo luận nắm bắt kiến thức đồng thời tiếp tục tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, để

cao vai trò tự học, ý thức trách nhiệm của bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

THU HỮU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

lãi suất chiếm 15,07% và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương chiếm 1,2%. Tổng dư nợ cho vay đạt 2.729,245 tỷ đồng với 99.550 hộ đang vay vốn, tăng 6,89% so với thời điểm 31/12/2017. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh kiến nghị các địa phương tiếp tục quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác sang ngân hàng theo kế hoạch được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bình xét, phê duyệt cho vay, theo dõi và quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn

thiện thủ tục bàn giao đất khởi công xây dựng Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng... Tại buổi làm việc, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát và bình xét đối tượng tiếp tục quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác sang ngân hàng theo kế hoạch được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bình xét, phê duyệt cho vay, theo dõi và quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn

sách là hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cho vay ưu đãi như: công tác bình xét các đối tượng cho vay còn chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, nợ xấu có xu hướng tăng, việc giải ngân một số chương trình còn gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không thể thu hồi; đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo và Nhà nước về tín dụng chính sách, từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như

các tầng lớp nhân dân, tham gia vào việc cho vay được tốt hơn; thực hiện có hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra các sai sót tương tự như sự việc ở phường Lê Hồng Phong và ở cả 9 chương trình cho vay; thực hiện tổng kiểm tra trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác về quy trình cho vay vốn, phân tích cho vay và việc sử dụng nguồn vốn vay; khắc phục tình trạng gia tăng nợ quá hạn, phân tích với các trường hợp nợ quá hạn không thể thu hồi; đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo và Nhà nước về tín dụng chính sách, từ đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cũng như

ngành vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng CSXH từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp huyện, thành phố đồng thời bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH theo kế hoạch năm 2018. Về phía tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu chuyển nguồn từ ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách, từ đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

trong tỉnh thời gian qua; một số lĩnh vực có cơ hội hợp tác phát triển với các đối tác quốc tế; tổ chức bộ máy và các hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Hai bên thảo luận, thống nhất một số nội dung cùng quan tâm, mong muốn được hợp tác của hai bên trong thời gian tới. Trên cơ sở cân nhắc về lợi ích cũng như thiện chí hợp tác, hai bên đã nhất trí ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác các nhiệm vụ: Cam kết phối hợp chặt chẽ để đạt được mục đích trong lĩnh vực hợp tác đào tạo; các bên hợp tác nhằm cùng phát triển chung các dự án thiết kế; xúc tiến thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên của các bên; cùng nhau tiến hành thực hiện các dự án có chung sự quan tâm và dựa trên sự thỏa thuận trong thời gian tới. Những dự án hoặc chương trình đào tạo đặc biệt được triển khai dựa trên dự án hợp tác chung và sẽ được ký kết bằng

các thỏa thuận riêng biệt. Các bên thực hiện đánh giá tình hình thực hiện dự án, hiệu quả của dự án 6 tháng/lần... Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác đối ngoại của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao vai trò, uy tín và trách nhiệm của Hiệp hội góp phần giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đoàn công tác của Trung tâm Thiết kế Busan đi thăm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúc đồng Nguyễn Đình Nghiệm, xã Trà Giang (Kiến Xương) và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ Tuần Dương, xã Minh Lãng (Vũ Thư) - những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống mà phía Hàn Quốc đặc biệt quan tâm muốn xúc tiến thương mại.

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Ra mắt Khoa Dinh dưỡng
Thi tay nghề bác sĩ, điều dưỡng



Khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

\* Sáng ngày 8/11, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức ra mắt Khoa Dinh dưỡng. Khoa Dinh dưỡng được thành lập theo quyết định của Sở Y tế với nhân lực ban đầu 5 bác sĩ, điều dưỡng. Khoa Dinh dưỡng có chức năng, nhiệm vụ tư vấn, phục hồi dinh dưỡng cho bệnh nhân; cung cấp chế độ ăn thường và bệnh lý cho bệnh nhân điều trị nội trú; giao dịch truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện; kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện; thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng; nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng trong điều trị bệnh... Việc thành lập Khoa Dinh dưỡng đã nâng quy mô Bệnh viện Nhi Thái Bình lên 26 khoa, phòng. Không chỉ

nâng tầm bệnh viện, Khoa Dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh, phù hợp với sự phát triển của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. \* Trong ba ngày 6 - 8/11, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức hội thi tay nghề bác sĩ, điều dưỡng năm 2018. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ 12 khoa lâm sàng. Mỗi đội có 4 thí sinh gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng. Thí sinh tham gia thi 2 phần: lý thuyết và thực hành. Trong đó, thi lý thuyết với hình thức trắc nghiệm trên máy tính với 100 câu hỏi. Nội dung về quy chế chuyên môn, quy chế hoạt động, kiến thức chuyên môn... Phần thi thực hành, thí sinh thi chạy trạm tại 5 bàn thi, thời gian mỗi bàn 15 phút gồm thực hiện quy trình kỹ thuật hoặc tình huống cụ thể. Nội dung gồm tiếp cận bệnh nhân an toàn; cấp cứu phân vệ mức độ nặng và nguy kịch; cấp cứu ngừng tim, ngừng thở; đặt nội khí quản, chọc tủy sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội thi Khoa Hồi sức tích cực, 1 giải nhì cho đội thi Khoa Điều trị tự nguyện; 2 giải ba cho đội thi Khoa Sơ sinh và Khoa Cấp cứu chống độc.



HÀ DUNG

ĐÔNG HƯNG
Tuyên truyền, triển khai
Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng

Sáng ngày 8/11, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng. Tại hội nghị, cán bộ làm công tác tư pháp của huyện, các xã, thị trấn và lãnh đạo các xã, thị trấn được tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam, những nội dung trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Luật An ninh mạng. Theo đó, Luật Tố cáo năm 2018 thay thế Luật Tố cáo năm 2011 gồm 9 chương, 67 điều. Về nội dung, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật, về nguyên tắc giải quyết tố cáo, áp dụng pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo, các hành vi bị nghiêm cấm và điều khoản thi hành. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Sau hội nghị này, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, bằng nhiều hình thức tích cực tuyên truyền, quán triệt Luật Tố cáo, Luật An ninh mạng nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân ở cơ sở.

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí mong muốn thời gian tới bà con nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy thế mạnh của địa phương ra sức thi đua lao động sản xuất đẩy mạnh phát triển kinh tế. Người dân luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tự quản, tự phòng, tự giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Nhân dịp này, các cấp, các ngành đã tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân trong tổ và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ...

(Tiếp theo trang 1)

miền núi giai đoạn 2016 - 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý được Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyển giao quy trình sản xuất, khảo nghiệm. Qua quá trình khảo nghiệm trên lúa và hoa màu tại một số địa phương thuộc hai huyện Quỳnh Phụ và Kiến Xương, trên lúa cho sản lượng tăng 12 - 15% so với dùng phân vô cơ, trên rau

màu tăng năng suất 20% so với dùng phân bón truyền thống, cây trồng kháng bệnh cao, giảm chi phí sản xuất, nông sản bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm... Thời gian tới, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tiếp tục đầu tư, cải tiến công nghệ, nâng công suất, mở rộng vùng liên kết sản xuất để sản phẩm phân bón TD16 và TD17 được sử dụng đại trà.